

# Bật mí phương pháp phát hiện màng trinh còn hay rách

Màng trinh là bộ phận nằm trong cô bé của chị em phụ nữ. Rất nhiều lần đối tượng dựa lên màng trinh để nhận xét trinh đào thải của một người nữ giới, đặc biệt các phụ nữ chưa lấy vợ. Vậy làm theo như nào để phát hiện màng trinh còn hay rách?



Màng trinh là cơ quan nằm trong âm đạo của chị em phụ nữ. Có không ít khái niệm được đồn đoán về màng trinh của bệnh nhân con gái. Tức thì cả hàng đầu những bạn nữ cũng thường khúc mắc về phương pháp phát hiện màng trinh còn luôn rách. Liệu thời điểm rách màng trinh có đau đớn không? Cùng tìm hiểu về những kiến thức chung xoay quanh màng trinh ở bài viết dưới.

[Vá màng trinh bao nhiêu tiền](#)

[Bác sĩ tư vấn phụ khoa](#)

[Bác sĩ khám phụ khoa giỏi ở Hà Nội](#)

## Hiểu đúng về màng trinh

Màng trinh là mô thịt mỏng nằm tức khắc cửa âm hộ. Khu vực cụ thể của nó là nằm sau môi lớn và môi không to, biện pháp cửa âm đạo từ 1 tới 3 cm tùy theo cơ địa. Màng trinh là 1 lớp màng mỏng bao quanh lỗ âm đạo, tạo ra ranh giới giữa bộ phận sinh dục bên Bên cạnh và bên trong. Ở mỗi người thì màng trinh lại có hình kiểu, độ dày và kích thước khác nhau.

Màng trinh được sinh ra từ thời gian bé gái phát triển trong bụng mẹ. Từ tuần thai trang bị 3 cho đến tam cá nguyệt đồ vật 2 là khoảng chừng lúc sinh ra cơ quan sinh dục của trẻ. Âm hộ sẽ được xuất hiện trước, dưới ấy tới màng trinh và đến thời điểm đưa con được 5 tháng thì coi ví dụ hoàn thiện. Song một số tình huống không to gái hình thành không có màng trinh bẩm sinh.

Độ dày, hình loại và màu sắc của màng trinh được quyết định dựa Vừa rồi việc tiếp nhận nội đào thải tố từ mẹ trong quá trình có bầu. Cứ sau 1 tuổi, màng kính của lỗ màng trinh biến chuyển thêm chừng khoảng 1mm. Đến độ tuổi dậy thì thì màng trinh trở cần phải co giãn và đàn hồi hơn nhờ tới hormone estrogen trong cơ thể chị em.

Thông thường màng trinh có màu hồng nhạt, có không ít mao mạch máu cực bé đan tới nhau nên khi rách sẽ xuất ra 1 chút máu. Có nhiều dạng màng trinh đó là màng trinh hình lưới, màng trinh hình lá, màng trinh hình tròn, màng trinh hình khuyên. Trong đó màng trinh hình tròn là dễ rách nhất và màng trinh hình lưới sẽ khó khăn rách nhất.

## Các dị tật màng trinh cần phải biết

Để phát hiện màng trinh còn luôn rách còn tùy thuộc vào cấu trúc của màng trinh. Như đã kể tại Trên thì màng trinh được xuất hiện trong giai đoạn thai nghén. Vậy cần phải lắm lúc sẽ xuất hiện một vài dị tật màng trinh. Một vài loại màng trinh phổ biến như:

- Màng trinh cấu trúc bình thường: luôn là màng trinh hình khuyên với lỗ ở giữa đủ lớn hay hình trăng khuyết mang lỗ phía Trên đây. Từ thời điểm mới Chào đời thì màng trinh hay có hình lưu ý và theo khi sẽ có sự biến đổi.
- Màng trinh dạng sàng: Đây là lớp màng trinh bao phủ gần như cửa âm đạo. Mặt khác sẽ có nhiều lần lỗ bé Trên ấy để kinh nguyệt thoát xuất Ngoài. Ví như có thể đang có màng trinh dạng này thì bạn siêu khó khăn để dùng cốc nguyệt san thường tampon.
- Màng trinh không thủng: Đây là tình trạng hiếm chỉ xảy ra 1/1000 bé gái. Màng trinh này phủ kín hầu hết cửa bộ phận sinh dục và khiến cho huyết kinh nguyệt không thể thoát ra Ngoài.
- Màng trinh có vách ngăn: Đây là lớp màng trinh có hai lỗ thủng không to và được ngăn phương pháp bởi 1 lớp mô thừa ở giữa. Giả dụ mắc phải dị tật này thì có khả năng tiểu phẫu để mẫu bỏ dải mô thừa.
- Không có màng trinh: Đây là dị tật bẩm sinh. Trong liệu trình tạo thành cơ quan sinh dục nữ không hình thành nên lớp màng này ở âm hộ bé gái.

## Giải pháp nhận ra màng trinh còn luôn rách

Trường hợp bạn không bị dị tật màng trinh ví dụ không có màng trinh thì hầu hết phương pháp nhận ra màng trinh còn thường rách dựa vào:

### Biểu hiện ở lần quan hệ tình dục thứ nhất

Thời gian giao hợp lần đầu thì hiện tượng rách màng trinh sẽ tiếp diễn. Xuất máu từ bộ phận sinh dục chủ yếu là biểu hiện dễ nhận bắt gặp nhất. Tuy vậy không giống với hiện tượng kinh nguyệt, thời gian rách màng trinh thì huyết đưa ra số lượng ít và có thể dính 1 chút tại ga giường.

Nhất là huyết rách màng trinh hay có màu đỏ tươi chứ không phải đỏ thẫm như huyết kinh nguyệt. Ngoài hiện tượng xuất huyết thì cơ thể bạn gái có cảm giác rõ sự đau nhói. Tuy nhiên cảm giác này không quá dữ dội và sớm sẽ kết thúc.

### Xem xét từ bên Bên cạnh

Nếu chính mình các chị em nữ giới chưa giao hợp và muốn biết màng trinh đã từng rách thường chưa thì có khả năng xem xét. Cần đặt 1 cái gương soi 1 góc 45 độ so với địa điểm ngồi. Con gái ngồi đến ghế, đặt hai chân xuống đất, xoay 2 chân rộng chày và tìm hướng ngồi sao cho nhìn rõ "cô bé" nhất.

Vạch môi vùng kín nhẹ nhàng, không chọt tay bên trong cô bé và nhìn qua gương. Trường hợp bắt gặp một mô mỏng hình bầu dục hay loại lưới liềm mỏng thì cho rằng màng trinh chưa rách. Tuy nhiên có khả năng để cập đây là phương pháp phát hiện màng trinh còn hay rách khó khăn xác nhận.

### Dấu hiệu tại vùng âm đạo

Một số tình huống chưa quan hệ tình dục nhưng đã gặp phải rách màng trinh. Trong đó hai nguyên do hay gặp đặc biệt do tự sướng và tai nạn. Nếu các phụ nữ thủ dâm và đưa ngón tay hoặc những thiết bị tình dục lên bộ phận sinh dục quá 2cm thì vô cùng dễ rách màng trinh.

Một vài tai nạn tiếp xúc ở cô bé, nhất là là đụng chạm mang vật cứng thì màng trinh vô cùng dễ mắc phải rách. Thời điểm này con gái sẽ có cảm giác rát buốt. Cấp độ đau rất nhiều lần thường ít tùy tới thể trạng cơ thể. Chảy huyết tại quần chíp cũng là hiện tượng dễ nhận biết nhất thời điểm này.

Vừa rồi là những giải pháp nhận ra màng trinh còn thường rách. Hy vọng sau thời gian đọc bài viết bạn từng hiểu hơn về màng trinh và biết phương pháp bảo vệ cơ thể để giảm thiểu thương tổn không đáng có giúp khu vực âm đạo.

Tham khảo thêm: va mang trinh het bao nhieu tien: <https://trungtamymytedoanhung.vn/medical/bang-gia-chi-phi-va-mang-trinh-het-bao-nhieu-tien-moi-nhat-tin-y-te.html>